

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

.....

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กองหรือผู้ที่รับผิดชอบ
๑	การจัดทำปानीเวศ	๑.๑ มอบปลัดเทศบาลขับเคลื่อนโครงการนี้และกำหนดแล้วเสร็จของงานด้วย	ปลัดเทศบาล
๒	ติดตั้งตาข่ายสนามกีฬา	๒.๑ มอบสำนักการศึกษาเร่งรัดดำเนินการเรื่องนี้	สำนักการศึกษา
๓	โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำด้วยไม้ไผ่	๓.๑ มอบรองรณยุทธกำกับดูแลเรื่องนี้และมอบผอ.สำนักการช่างเร่งรัดดำเนินการต่อไป	รองรณยุทธ หอมหวล ผอ.สำนักการช่าง
๔	ตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลว่างจากผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒	๔.๑ มอบปลัดเทศบาลคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป	ปลัดเทศบาล
๕	ศูนย์เกษตรปลอดสารพิษบ้านแม่สาชุมชนดอนสวรรค์	๕.๑ มอบหน.สังวาลขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไป	หน.สังวาล เมืองโคตร
๖	คณะกรรมการเรื่องการดูแลผู้สูงอายุจะลงพื้นที่ดูงานที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๒	๖.๑ มอบผอ.กฤษฎาดูแลเรื่องนี้ร่วมกับผอ.ส่วนจิรนนท์และรายงานแผนการดำเนินงานให้นายกทราบ ๖.๒ ผাগผอ.ส่วนจิรนนท์จัดเตรียมข้อมูลในการบรรยายและจัดทำ Power point นำเสนอให้นายกด้วย	ผอ.กฤษฎา ชื่นอิม ผอ.ส่วนจิรนนท์ ธารไชย
๗	กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ต.ค. ๖๒	๗.๑ มอบหน.ศศิญาจัดรถประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมแจกรายละเอียดและสถานที่ให้ชัดเจน ๗.๒ มอบผอ.วรวิทย์และหน.สังวาลประสานชุมชนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและกิจกรรมจิตอาสา ๗.๓ มอบทุกสำนัก/กองเข้าร่วมกิจกรรมและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย	หน.ศศิญา กิตติธรรม ผอ.วรวิทย์ ภูวอด หน.สังวาล เมืองโคตร ทุกสำนัก/กอง
๘	สำรวจภูมิลำเนานักเรียนที่อยู่แถบชุมชนโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์	๘.๑ มอบผอ.ส่วนสุนิสาประสานกับผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนให้เร่งรัดดำเนินการเรื่องนี้และรายงานข้อมูลให้นายกทราบโดยด่วน	ผอ.ส่วนสุนิสา บุญศิลป์
๙	ตัดต้นไม้หน้าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์	๙.๑ มอบผอ.กฤษฎาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตัดต้นไม้ทั้ง ๒ ข้างทางให้เรียบร้อย	ผอ.กฤษฎา ชื่นอิม

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กองหรือผู้ที่รับผิดชอบ
๑๐	<p>กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ - ๒๗ ต.ค. ๖๒</p> <p>ณ วัดกลางพระอารามหลวง</p>	<p>๑๐.๑ ฝ่ายท่านปลัดเทศบาลเข้าร่วมงานแทนนายกฯ และประสานรองศิรินันท์เข้าร่วมงานแทนนายกฯด้วย</p> <p>๑๐.๒ มอบผอ.สำนักการช่างจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปประดับผ้าขี้เหล็กที่ต้นที่บ้านนายกสมาคมสตรีและธุรกิจผู้เป็นเจ้าของภาพจัดงานบริเวณแทนปูนถนนบายพาส</p>	<p>รองศิรินันท์ หล่อตระกูล ปลัดเทศบาล ผอ.สำนักการช่าง</p>
๑๑	<p>พิธีลงนาม MOU ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๒ ณ หอประชุมธรรมมาภิบาล</p>	<p>๑๑.๑ เชิญชวนทุกสำนัก/กองเข้าร่วมกิจกรรม</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p>
๑๒	<p>คู่มือสำหรับประชาชนตามแผนการยกระดับ การบริการภาครัฐ ระยะที่ ๒</p>	<p>๑๒.๑ มอบจ.ส.อ.สมชายจัดประชุมหารือเพื่อปรับปรุงคู่มือการบริการเพิ่มเติมกับทุกกองฝ่ายโดยให้ท่านรองมานิตหรือรองนพสิทธิ์เป็นประธานและให้ปลัดเทศบาลดำเนินการประชุม</p> <p>๑๒.๒ มอบจ.ส.อ.สมชายคัดเลือกหัวข้อที่สำคัญและประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดเพื่อจัดทำเป็นสมุดคู่มือแจกจ่ายให้ประชาชน</p>	<p>จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์ จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์</p>
๑๓	<p>เงินช่วยเหลือ อปท. ที่ประสบภัยพิบัติ จำนวน ๕ ล้านบาท</p>	<p>๑๓.๑ มอบรองรณยุทธหารือกับผอ.สำนักการช่างพิจารณาจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณกับจังหวัดเพิ่มเติม</p>	<p>รองรณยุทธ หอมหวล ผอ.สำนักการช่าง</p>
๑๔	<p>กล้อง CCTV</p>	<p>๑๔.๑ ฝ่ายหน.สำนักปลัดเทศบาลตรวจสอบกล้อง CCTV ให้ใช้การได้ทุกตัวหากซ่อมแซมก็ให้เร่งรัดดำเนินการโดยด่วน</p>	<p>หน.สำนักปลัดเทศบาล</p>
๑๕	<p>ประชุมเตรียมการจัดงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒</p>	<p>๑๕.๑ มอบท่านปลัดเทศบาลเป็นประธานในการจัดประชุมและมอบสำนักการศึกษาดูแลเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณให้ชุมชนด้วย</p>	<p>ปลัดเทศบาล</p>
๑๖	<p>ประชุมคณะกรรมการการศึกษา</p>	<p>๑๖.๑ มอบรองนพสิทธิ์เป็นประธานในการประชุมและมอบปลัดเทศบาลกำกับดูแลการประชุม</p>	<p>รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ ปลัดเทศบาล</p>

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กองหรือผู้ที่รับผิดชอบ

|